

**แบบสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<b>ข้อ ๑</b> ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๗”				
<b>ข้อ ๒</b> ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผยและที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นต้นไป				
<b>ข้อ ๓</b> ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้แทน				
<b>ข้อ ๔</b> ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ คำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้				
<b>ข้อ ๕</b> ในข้อบัญญัตินี้ "สถานประกอบกิจการ" หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม "ผู้ดำเนินกิจการ" หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น "ผู้ปฏิบัติงาน" หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ "มลพิษทางเสียง" หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน "มลพิษทางอากาศ" หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน "มลพิษทางน้ำ" หมายความว่า สภาวะของน้ำที่ขึ้นนั้นเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>"มลพิษทางแสง" หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>"มลพิษทางความร้อน" หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>"มลพิษทางความสั่นสะเทือน" หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>"ของเสียอันตราย" หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มวลสาร หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>"วัตถุอันตราย" หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย</p> <p>"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือนโรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้</p> <p>"ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว</p> <p>"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหนองบัว</p> <p>"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>				
<p>ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดหมวดหมู่ แยกประเภท ดังนี้</p> <p>๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง</p> <p>(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด</p> <p>(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>๒. กิจกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ และผลิตภัณฑ์</p> <p>(๑) การฆ่าหรือชำแหละสัตว์ ยกเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด</p> <p>(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์</p> <p>(๓) การสะสมเขา กระดุก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมีได้แปรรูป</p> <p>(๔) การเคี้ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์</p> <p>(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระตอง กระดุก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมีใช้เพื่อเป็นอาหาร</p> <p>(๖) การผลิต การโม่ การปั่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ของพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์</p> <p>(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั้ง</p> <p>๓. กิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน</p> <p>(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ำจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ</p> <p>(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลา ร้า ปลาเจ่า กุ้งเก่า ปลา ส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา หอยดอง น้ำเค็ม น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน</p> <p>(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แซ่อิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช อย่างอื่น</p> <p>(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์ โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ่นเคี้ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้งย่าง เผา หรือวิธีการอื่นใด</p> <p>(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ลูกชิ้น</p> <p>(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมหิน กวยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้นเกี๊ยมอี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน</p> <p>(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปียะ ขนมอบอื่นๆ</p> <p>(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้่านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้่านมสัตว์</p> <p>(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม</p> <p>(๑๑) การผลิตไอศกรีม</p> <p>(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ</p> <p>(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ</p> <p>(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำล้นสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา</p> <p>(๑๕) การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ</p> <p>(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง</p> <p>(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด</p> <p>(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด</p> <p>(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร</p> <p>(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม</p> <p>(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเบะแซ</p> <p>(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น</p> <p>(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร</p> <p>(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร</p> <p>๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด</p> <p>(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา</p> <p>(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็บ กระดาษเย็บ เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้ กัปร่างกาย</p> <p>(๓) การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>(๔) การผลิต ผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป</p> <p>(๕) การผลิต ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ</p> <p>๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร</p> <p>(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช</p> <p>(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ</p> <p>(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุ แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคุ แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>(๔) การสีข้าว นวดข้าว ด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม</p> <p>(๕) การผลิตยาสูบ</p> <p>(๖) การขัด กะเทาะ หรืออบดเมล็ดพืช</p> <p>(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย</p> <p>(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช</p> <p>(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด</p> <p>๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่</p> <p>(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะ หรือแร่</p> <p>(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)</p> <p>(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)</p> <p>(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)</p> <p>(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)</p> <p>(๖) การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่</p> <p>๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล</p> <p>(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล</p> <p>(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล</p> <p>(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย</p> <p>(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์</p> <p>(๖) การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่</p> <p>(๗) การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ</p> <p>(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์</p> <p>(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า</p> <p>๘. กิจกรรมที่เกี่ยวกับไม้ หรือกระดาษ</p> <p>(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ</p> <p>(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร</p> <p>(๓) การผลิต ฟัน ทาสารเคลือบเงา หรือสี สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้หวาย ชานอ้อย</p> <p>(๔) การอบไม้</p> <p>(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุรูป</p> <p>(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ</p> <p>(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ</p> <p>(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน</p> <p>๙. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ</p> <p>(๑) การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน</p> <p>(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน</p> <p>(๗) การประกอบกิจการโรงแรมหรู</p> <p>(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต็มรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)</p> <p>(๑๐) การประกอบกิจการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน</p> <p>(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย</p> <p>(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก</p> <p>(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิง หรือตู้เกม</p> <p>(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์</p> <p>(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ</p> <p>(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ</p> <p>(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ</p> <p>(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว</p> <p>(๒๒) การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า</p> <p>๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ</p> <p>(๑) การปั่นด้าย กรอผ้า ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยมือ</p> <p>(๒) การผสมปอ ป่าน ผ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์</p> <p>(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร</p> <p>(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร</p> <p>(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร</p> <p>(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ</p> <p>(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร</p> <p>(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ</p> <p>๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ททราย ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง</p> <p>(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา</p> <p>(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร</p> <p>(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง</p> <p>(๔) การผสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ททราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดุด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)</p> <p>(๕) การเจียรไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัสดุที่คล้ายคลึง</p> <p>(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ</p> <p>(๗) การผลิตซอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน</p> <p>(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม</p>				



ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>(๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว</p> <p>(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย</p> <p>(๑๓) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว</p> <p>(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นโดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)</p> <p>๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ</p> <p>(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ต่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทำลาย</p> <p>(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ</p> <p>(๓) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม</p> <p>(๔) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก</p> <p>(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)</p> <p>(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง</p> <p>(๗) การโม่ สะสม หรือบดขุ่น</p> <p>(๘) การผลิตสี หรือน้ำมันผสมสี</p> <p>(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์</p> <p>(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลน์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง</p> <p>(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลน์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง</p> <p>(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง</p> <p>(๑๓) การผลิตน้ำแข็งแห้ง</p> <p>(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง</p> <p>(๑๕) การผลิตแซลแล็ค หรือสารเคลือบเงา</p> <p>(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืช หรือพาหนะนำโรค</p> <p>(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุขาว</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น			หมายเหตุ
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)	
<p>๑๓. กิจการอื่นๆ</p> <p>(๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร</p> <p>(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า</p> <p>(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง</p> <p>(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร</p> <p>(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วเหลือใช้</p> <p>(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า</p> <p>(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่</p> <p>(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มีใช้สิ่งทอ</p> <p>(๙) การประกอบกิจการ่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา</p> <p>(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร</p> <p>(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรค</p> <p>(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง</p> <p>(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งโปโอดีเซลและเอทานอล</p>				
<p><b>ข้อ ๗</b> ผู้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>สถานประกอบการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบการที่เป็นโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกรนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี</p>				

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
<p>ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ ของประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง ลักษณะ และประเภทของสถานประกอบกิจการ</p> <p>การกำหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกำหนดระยะห่าง และการ กำหนดให้มีระบบป้องกัน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการสาธารณสุขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง และวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการ ที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน</p> <p>(๒) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้าย หรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉิน ต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง</p> <p>(๓) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสง สว่าง และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ำ ห้องส้วม ตามแบบ และจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ ที่ถูกสุขลักษณะเป็น ประจำทุกวัน</p> <p>(๕) สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกำจัดมูลฝอย ที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้</p> <p>(ก) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม และ เพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะ บรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ</p>			

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
<p>(ข) ในกรณีที่มีการกำจัดมูลเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย</p> <p>(ค) การณที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ง) สถานประกอบกิจการต้องดูแลไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ และจัดให้มีการระบายน้ำ หรือการดำเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง</p> <p>ในกรณีที่มีน้ำทิ้ง หรือน้ำเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการ ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด</p> <p>(จ) สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบ่อดักไขมัน รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมัน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออก ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>(ฉ) สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกำจัดแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด</p> <p>(ช) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สำหรับการประกอบอาหาร การปรุงอาหาร หรือการเสิร์ฟอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>(ฌ) สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>			

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
<p>(๑๑) สถานประกอบการกิจการต้องจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำ บริโภคของกรมอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำดื่มที่สะอาด และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ำดื่ม และลักษณะการนำน้ำมาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>(๑๒) สถานประกอบการกิจการต้องจัดให้มีน้ำใช้ที่มีปริมาณ และคุณภาพเหมาะสมต่อการประกอบกิจการนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ำใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>(๑๓) สถานประกอบการกิจการจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงที่เพียงพอ ติดตั้งไว้อยู่ในระดับสายตา และหยิบใช้งานได้สะดวก เมื่อเกิดเหตุพร้อมทั้งตรวจเช็คให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เช่น ถังดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิง</p> <p>(๑๔) กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และปล่อย ต้องมีบริเวณที่เลี้ยงสัตว์กว้างขวางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ จะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกัน ด้วยวิธีที่เหมาะสม มิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น</p> <p>(๑๕) กรณีเป็นสถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สำหรับตากหรือผึ่งสินค้าที่เหมาะสมจะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกัน ด้วยวิธีที่เหมาะสม มิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น</p>			
<p><b>ข้อ ๙</b> สถานประกอบการกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p><b>ข้อ ๑๐</b> สถานประกอบการกิจการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออန္คิภัยได้ง่าย ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			
<p><b>ข้อ ๑๑</b> สถานประกอบการกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปราะบางเป็นอันตรายจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชำระร่างกาย ชุบน้ำ และที่ล้างตา ชุบน้ำตามความจำเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>			

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
ข้อ ๑๒ สถานประกอบการกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสถานประกอบการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดยมีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคำเตือนหรือคำแนะนำในการป้องกันอันตราย จากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา			
ข้อ ๑๓ สถานประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในราชกิจจานุเบกษา ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน			
ข้อ ๑๔ สถานประกอบการ กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และปล่อย ต้องมีมาตรการดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบเหตุ นั้น ให้กำจัดแมลง และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ตามความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค			
ข้อ ๑๕ สถานประกอบการ กรณีเป็นสถานที่เกี่ยวกับการตาก หรือผึ่งสินค้าต้องมีที่สำหรับตากหรือผึ่งสินค้าที่เหมาะสม ในที่ของผู้ประกอบการเอง และไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ จะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกัน ด้วยวิธีที่เหมาะสม ไม่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัย บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุ นั้น			
ข้อ ๑๖ สถานประกอบการ กรณีเป็นการสะสม ขนถ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร ต้องมีมาตรการดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุ นั้น			
ข้อ ๑๗ สถานประกอบการ กรณีเป็นการสะสม หิน ดิน ทราย วัสดุ ก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ขน ถ่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน ต้องมีมาตรการดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุ นั้น			

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
<p><b>ข้อ ๑๘</b> สถานประกอบการกิจการ กรณีเป็นการเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน การขนถ่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับถ่าน หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ต้องมีมาตรการดูแลแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น</p>			
<p><b>ข้อ ๑๙</b> สถานประกอบการกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียงอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องมีระบบควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น</p> <p>สถานประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ มีผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนี้ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการสั่งระงับการดำเนินการชั่วคราวก่อน เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย</p>			
<p><b>ข้อ ๒๐</b> กรณีเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขัง และปล่อย ต้องมีมาตรการดูแลป้องกัน ไม่ให้สัตว์ที่เลี้ยงออกนอกบริเวณพื้นที่ ที่แจ้งเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น</p>			
<p><b>ข้อ ๒๑</b> กรณีการให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค ต้องมีมาตรการดูแล ป้องกัน ในการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องมีระบบควบคุม ตามความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนี้</p>			
<p><b>ข้อ ๒๒</b> กรณีเป็นการเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน ต้องอยู่ห่างจากเขตชุมชนไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร และต้องมีมาตรการดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดเขม่าควัน ฝุ่นละออง หรือสารอินทรีย์ชนิดต่างๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นเหตุรำคาญจากควัน และกลิ่นเผาไหม้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนี้</p>			
<p><b>ข้อ ๒๓</b> เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการตามที่ต้องมีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น</p> <p>ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณสุขเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้</p>			

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
ใบอนุญาต ให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียว และสำหรับสถานที่แห่งเดียว			
<p><b>ข้อ ๒๔</b> ผู้ประกอบกิจการหรือกิจการที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตามข้อ ๖ เป็นผู้ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการ</p> <p>(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ</p> <p>(๓) สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ</p> <p>(๔) สำเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบการ (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหนะ)</p> <p>(๕) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)</p> <p>(๖) หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เช่น สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตขอใช้อาคาร เป็นต้น</p> <p>(๗) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ตั้งที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)</p> <p>(๘) หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำยื่นคำขอด้วยตนเอง)</p> <p>(๙) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๑๐) หนังสือยินยอมรับกำจัดจากสถานประกอบการกำจัดสิ่งปฏิกูล (กรณีส่งไปกำจัดที่อื่น)</p> <p>(๑๑) หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรณีกฎหมายกำหนด)</p> <p>(๑๒) หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (กรณีกฎหมายกำหนด)</p>			



ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
<p><b>ข้อ ๒๕</b> เมื่อได้รับคำขอใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องคืน คำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รับคำขอ</p> <p>เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้</p> <p>ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ</p>			
<p><b>ข้อ ๒๖</b> ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว</p>			
<p><b>ข้อ ๒๗</b> บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีถัดไป ให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เท่านั้น</p> <p>การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้</p>			
<p><b>ข้อ ๒๘</b> ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ</p>			

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
<p><b>ข้อ ๒๙</b> ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มาขอใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาต สำหรับกรณีที่เป็น การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุสำหรับกรณี ที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม ภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการ นั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป</p> <p>ในกรณีที่ผู้ มีหน้าที่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระ ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้น หยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน</p>			
<p><b>ข้อ ๓๐</b> บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว</p>			
<p><b>ข้อ ๓๑</b> ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน ที่ได้รับทราบถึง การสูญหายถูกทำลาย หรือชำรุดตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้</p> <p>การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำ สำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมา แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย</p> <p>(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำ ขอรับใบแทนใบอนุญาต นำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นประกอบด้วย</p>			
<p><b>ข้อ ๓๒</b> ในกรณีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ ต้องไม่เกินสิบห้าวัน</p>			
<p><b>ข้อ ๓๓</b> เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต</p> <p>(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูก สั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก</p> <p>(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>			

ข้อ/เนื้อหา	ความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ข้อความที่แก้ไข (ระบุ)
<p>(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน</p>			
<p><b>ข้อ ๓๔</b> คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต และคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักที่ตั้ง ที่ทำงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี</p>			
<p><b>ข้อ ๓๕</b> ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกลงสั่งเพิกถอนใบอนุญาต</p>			
<p><b>ข้อ ๓๖</b> ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>			
<p><b>ข้อ ๓๗</b> บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น และเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นแล้วให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน</p>			